

# Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang

00:52 14/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Chào mừng 100 năm xây dựng và phát triển và 15 năm được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa, TP. Nha Trang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và khởi công một số công trình điểm nhấn.**

Ngày 12/1, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang tổ chức họp báo cung cấp thông tin về lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang và 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa.



Các đại biểu chủ trì họp báo. Ảnh: Xuân Thành.

Theo đó, lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang và 15 năm Nha Trang dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 2/4/2024.

Phát biểu tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang và 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa không chỉ là dịp để tôn vinh các thành tựu của thành phố mà còn là dịp để các nhà khoa học đưa ra các ý tưởng, các giải pháp mang tính định hướng cho sự phát triển Nha Trang trong thời gian tới, trong đó có việc xây dựng đề án chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, hướng đến xây dựng thành phố phần vinh hạnh phúc.



*Đại biểu các cơ quan, đơn vị tham dự và thông tin tại họp báo\_Ảnh: Xuân Thành.*

Thông qua kỷ niệm và các hoạt động chào mừng, địa phương mong muốn tôn vinh các thành tựu về kinh tế - xã hội của thành phố; khơi dậy khát vọng xây dựng Nha Trang ngày càng phần vinh, hạnh phúc.

Trên tinh thần chào mừng ngày kỷ niệm quan trọng, TP. Nha Trang tổ chức 3 hội thảo lớn có sự tham gia của các nhà khoa học trong nước và quốc tế với các chủ đề: “Chuyển đổi xanh, tăng

trường xanh tỉnh Khánh Hòa - Mô hình Nha Trang”, “Nhận diện, phát huy các giá trị văn hóa, con người Nha Trang trong xây dựng, phát triển thành phố”, “Nha Trang - thành phố biển phồn vinh hạnh phúc”.

Cùng với đó, TP. Nha Trang còn tổ chức lễ động thổ công trình Trung tâm hành chính TP. Nha Trang (dự kiến diễn ra ngày 1/4); các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; chương trình nghệ thuật chào mừng; xuất bản sách ảnh chủ đề “Nha Trang - đất và người”; tổ chức triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội TP. Nha Trang; tổ chức hội thi ẩm thực “Nha Trang xưa và nay”... cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao khác.

***Thanh Bình***

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/nhieu-hoat-dong-y-nghia-chao-mung-100-nam-xay-dung-va-phat-trien-tp-nha-trang>